

ทีนหัน - BRR เผยระหว่างก่อสร้าง โรงงานผลิตภาชนะบรรจุอาหาร มูลค่าลงทุน 300 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จไตรมาส 1/2562 แถมเร่งลงทุนโรงกลั่นน้ำตาลบริสุทธิ์ต้นมาร์จินเพิ่มพร้อมหาพันธมิตรเพิ่มโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ 2 โรง แยมครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก เหตุราคาน้ำตาลผ่านจุดต่ำสุด มองทั้งปีเฉลี่ยที่ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์ ส่วนปีหน้ามีแนวโน้มสูงขึ้น

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลปริวรรต จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า คาดผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก ที่มีรายได้ 3,582 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 287 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากราคาน้ำตาลที่คาดว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว หลังจากช่วงเดือนสิงหาคม ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงไปที่ระดับ 9 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขณะที่ปัจจุบันราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขณะที่ประเมินว่าทั้งปีจะสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้ และปีหน้ามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

● ราคาน้ำตาลผ่านจุดต่ำสุด

ทั้งนี้ราคาน้ำตาลยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเพราะมีความผันผวนสูง อย่างล่าสุดรัฐบาลของประเทศอินเดียและประเทศปากีสถาน ได้

BRRทุ่ม300ล.อัปการผลิต ดีลพันธมิตรมุดโรงงานใหม่



อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

สนับสนุนให้มีการส่งออก ส่งผลให้ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิล และประเทศไทย อยู่ระหว่างร้องเรียนให้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เข้ามาพิจารณาผลกระทบดังกล่าว ซึ่งการที่ราคาน้ำตาลมีความผันผวนสูงส่งผลให้บริษัทประเมินรายได้ทั้งปีก่อนข้างยาก

"ตอนนี้ราคาน้ำตาลต้องบอกว่าลดลงมาจากปีก่อนมาก ขณะนี้ราว 12-13

เซ็นต์ต่อปอนด์จากปีก่อน 20 เซ็นต์ต่อปอนด์ เพราะว่าปีนี้มีผลผลิตออกมาเยอะ หลังจากที่มีปริมาณฝนตกเยอะ อีกทั้งช่วงก่อนหน้านี้อากาศร้อนมีระดับที่สูงทำให้หลายประเทศมีการปลูกอ้อยกันมากขึ้น และทำให้มีซัพพลายออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคาปรับตัวต่ำลง แต่ขณะนี้ประเมินว่าราคาน้ำตาลได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ปีหน้าจะมีโอกาสสูงขึ้นกว่าปีนี้" นายอนันต์ กล่าว

ขณะที่ปริมาณอ้อยเข้าที่ปี 2561/2562 (สิ้นสุด เม.ย. 62) จะทรงตัวใกล้เคียงกับปี 2560/2561 ที่ 3.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 2.1 ล้านตัน ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่การปลูกอ้อยอยู่ที่ 2.4 แสนไร่

● ลงทุนสร้างโรงงานใหม่

ส่วนแผนการลงทุนปัจจุบันบริษัท อยู่ระหว่างการก่อสร้างสร้างโรงงานผลิตภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะอุปโภคบริโภคเครื่องใช้จากชานอ้อยผ่านบริษัทย่อยคือบริษัท ซูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (Sugarcane Ecoware Co., Ltd.) โดยมีกำลังการผลิตราว 800,000-1,000,000 ชิ้นต่อวัน มูลค่าการลงทุน

อยู่ที่ราว 300 ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1/2562 โดยจะเน้นการจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้คาดว่าในปี 2562 จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ 3-4% ของรายได้รวม

อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการลงทุนโรงกลั่นน้ำตาลบริสุทธิ์ (Refinery) ซึ่งจะกลั่นน้ำตาลให้เป็นน้ำตาลขาวบริสุทธิ์ โดยมีมาร์จินที่ดีกว่าน้ำตาลดิบโดยคาคาส่วนต่างราคา (สเปรด) จะอยู่ราว 70-80 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทั้งนี้กำลังการผลิตอยู่ที่ 2 หมื่นตันต่อวัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีหลังปี 2562 พร้อมกันนี้บริษัทมีแผนสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ 2 โรง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหาพันธมิตรร่วมลงทุนคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 ปีจากนี้

สำหรับสัดส่วนรายได้ปีนี้อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยรายได้จากน้ำตาลยังเป็นสัดส่วนที่สูงราว 67-68% ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้า, ธุรกิจปุ๋ยและอื่น อีกทั้งปีหน้าจะมีธุรกิจจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เข้ามาเสริม เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ ส่วนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าบริษัทอาจจะไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติม เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันอัตราซื้อขายไฟฟ้าไม่สูงมากนัก ทำให้ความคุ้มค่าที่จะลงทุนอาจจะไม่สูงมากนัก